



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 19 มูลค่าข่าว 129,503.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เปิดสถาบันเวชศาสตร์ป้องกัน ป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขารับนักท่องเที่ยว

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา คร. ซึ่งเป็นสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีแนวคิดเปิดเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ตลอดจนฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

นพ.อานวยกล่าวว่า ในแต่ละปีมีประชาชนหลายล้านรายทั่วโลกที่เสียชีวิตจากโรคและภัยสุขภาพที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ อุบัติเหตุ และ โรคติดเชื้อ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ การป้องกันโรคทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจคัดกรอง การปรับพฤติกรรม การให้วัคซีน เป็นต้น นอกจากนี้ จากข้อมูลปี 2558 ในประเทศไทยมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยมากกว่า 30 ล้านราย และยังมีเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า 138 ล้านครั้ง ซึ่งการเดินทางเหล่านี้อาจมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เดินทางหากมีการป้องกันที่ไม่เหมาะสม มีรายงานการศึกษาระหว่างชาติที่พบว่านักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 55 มีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นขณะเดินทาง ดังนั้น คร.จึงจัดตั้งสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกันให้เพียงพอและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของประเทศ

"จัดตั้งสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา คร.แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 6 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นความร่วมมือในการพัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว การผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ เช่น เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว อาชีวเวชศาสตร์ สถาบันอยู่ที่ตึก 1 ชั้น 2 สถาบันบวรเศรษฐ์ คร. อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คร.โทร.1422" นพ.อานวยกล่าว

